



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนาศักยภาพ

การดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์

นายวินัย กสิวิทย์ รอง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ผู้บริโภค ที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายแก่สมาชิกและ บุคคลทั่วไป ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการส่งเสริมให้ มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ร้านสหกรณ์ทุกจังหวัดขยายสาขาไปยังอำเภอต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยให้ความช่วยเหลือแก่ร้านสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้ดำเนินงานและบริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยร้านสหกรณ์ที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จมักเป็น ร้านสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในตัวเมืองซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น สำหรับร้านสหกรณ์ในชนบทนั้นมักดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจุบันร้านค้าสหกรณ์ประสบปัญหาหลายประการ ทั้งจากภายในองค์กร ที่มีปัญหาการบริหารจัดการองค์กร การวางแผนงาน ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า ขาดเทคโนโลยีในการจัดการบริหารธุรกิจ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ทำให้สมาชิกไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา

ส่วนภายนอกระบบขององค์กร ก็ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ กำลังซื้อของผู้บริโภค ลดลง ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น คู่แข่งทั้งร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ร้านสรรพสินค้า ดึงดูดลูกค้าด้วยรูปปลั๊กชันร้านค้าที่ทันสมัย สินค้า ราคาไม่แพง สถานที่ตั้งกระจายทั่วไปในแหล่งชุมชน ปัจจุบันมีร้านค้าสหกรณ์ประมาณ 300 กว่าแห่ง แต่มีร้านสหกรณ์ที่สามารถบริหารจัดการองค์กร จนเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดได้มีเพียงกว่า 150 แห่งเท่านั้น ดังนั้นร้านสหกรณ์จึงต้องมีการปรับปรุง และพัฒนา การบริหารจัดการ องค์กร เพื่อให้สามารถสู้กับ คู่แข่งที่เป็นธุรกิจค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราให้ได้

จากปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ความรู้ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการร้านค้าสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งแก่ สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้สามารถดำรงอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาการบริหาร จัดการ การดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการให้บริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดให้สมาชิก ใช้บริการ และส่งเสริมให้สหกรณ์ เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างยั่งยืน

“การดำเนินงานดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์ พร้อม กันนี้ยังจะได้จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปปฏิบัติ และแนะนำส่งเสริมการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านร้านค้าสหกรณ์อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป” นายวินัย กสิวิทย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.